

KHÁM PHÁ VÙNG BIỂN XỨ NẪU QUY NHƠN & PHÚ YÊN

Nếu đã chán với những bộn bề của cuộc sống thành phố, chán những điểm du lịch đã "bị" dịch vụ hóa, đông nghẹt khách du lịch, hãy về Phú Yên - Quy Nhơn đến những điểm êm đềm, để trải nghiệm một cuộc đời bình dị của một vùng Xứ Nẫu.

Chiều ngày 01 Ga Sài Gòn - Ga Quy Nhơn (Ăn tối Tự Túc trên tàu)

Đoàn có mặt tại ga đường sắt lúc 17:30, HDV đón khách làm thủ tục lên tàu SE30 chuyển tàu 18:05. Cùng team ALLA bắt đầu hành trình nghỉ dưỡng, lấy lại năng lượng, tinh thần cho một năm mới đầy hào hứng. Quý khách nghỉ đêm trên tàu có thể dùng những món ăn trên tàu vào buổi tối. Nghỉ đêm trên tàu

Sáng ngày 02 Khu Du Lịch Kỳ Co Eo Gió (Ăn sáng, Trưa, Chiều)

08:10 Quý khách đến Ga Quy Nhơn.

08:30 Dùng bữa sáng là món đặc sản bún chả cá - bánh canh gạo ở đây rất mềm, sợi nhỏ nhưng vẫn dai ngon. Nước dùng rất đậm đà, không quá ngọt, nồi nước lèo luôn được làm nóng thường xuyên nên tô bánh canh lúc nào cũng nóng hổi, thơm ngon cùng một ly cafe thơm ngon.

09:30 Di chuyển đến **Khu Du Lịch Kỳ Co và Eo Gió** - hai địa điểm mà khi đến với Bình Định thì không thể bỏ qua đó nha!

Cầu Thị Nại hay còn được biết đến với tên gọi khác là cầu Nhơn Hội. Đây là một trong những công trình nổi bật nằm giữa thiên nhiên núi sông huyền ảo. Nơi đây được biết đến là một trong những cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và đang trở thành điểm thu hút mạnh mẽ đối với những người đam mê du lịch khắp mọi nơi.

Đảo Kỳ Co khi đến đây khách hàng choáng ngợp bởi vẻ đẹp hoang sơ kì vĩ, thiên nhiên hòa hợp. Đứng từ xa bạn sẽ nhìn thấy cảnh núi non hùng vĩ, những tầng cây xanh rợp bóng mát, không khí thoáng đãng, gió tạt mạnh vào người mang theo hơi mặn chát đặc trưng của biển.



Khi đến Nhơn lý xe điện di chuyển khách ra cano và tham gia hành trình lặn biển ngắm san hô đi bộ và khám phá các loài động, thực vật dưới đáy biển tại Bãi Dứa và Hòn Sẹo.

Tiếp tục checkin **Suối Kỳ Co và Cầu Háng Yến** là một trải nghiệm thú vị mà bạn không nên bỏ lỡ khi đến với bãi biển Kỳ Co. Cây cầu với nhiều màu sắc nổi bật với một bên là núi một bên là biển cũng là điểm không thể bỏ qua tại Kỳ Co Quy Nhơn.

1130 : Dùng cơm trưa tại nhà hàng Lengkeng với món đặc sản. Sau buổi trưa nghỉ ngơi tí rồi tiếp tục checkin Eo Gió

Eo Gió nét độc đáo nhất là đá và nước. Sự bào mòn của nước và gió đã tạo nên 19 hang chim yến ở đây với những cái tên rất ngộ nghĩnh: hang Kỳ Co, hang Ba Nghệ, hang sức Khỏe, hang Dơi.... biển đảo Phú Quốc Mai thành vùng có chim yến đảo nhiều thứ 2 ở nước ta sau Nha Trang.



Ghềnh Ráng Tiên Sa nơi có rất nhiều đá lô nhô, hẹp và nông, có đá lờm chờm nằm chắn ngang khiến dòng nước bị dồn lại và chảy xiết nên người ta gọi là Ghềnh, xa xưa khi các thủy thủ đi đến khu vực này thường xuyên phải hãm thuyền đi chậm lại, bằng cách giảm buồm, hoặc các thao tác hãm tốc độ của thuyền - Với ngành thủy người ta gọi hành động trên là Ráng. Ở Ghềnh Ráng Tiên Sa có các điểm hấp dẫn như : Bãi đá trứng, bãi tiên sa, nhà thờ Đá, mộ hàn mặc tử- đôi thi nhân, hòn vọng phu.....

1900 : Dùng buổi tại nhà hàng...với nhiều món ngon đặc sản của Quy Nhơn.

2000 : Về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi hoặc có thể dạo biển thưởng thức ly café biển với giá thật chill 25k nhé

Ngày 03 : ĐÀM Ô MÔN – THÁP NGHINH PHONG – CHÙA THIÊN LƯƠNG – NHÀ THỜ MĂNG LĂNG – GÀNH ĐÁ ĐĨA – QUY NHƠN DẠO BIỂN (Ăn sáng , Trưa)

Nhà Thờ Măng Lăng điểm nổi bật nhất nhà thờ chính là lối kiến trúc đặc sắc đã có từ cách đây khoảng 1200 năm trước Công Nguyên. Nhìn vào Măng Lăng, bạn sẽ cảm thấy rất quen thuộc bởi bề ngoài của nó đậm chất những nhà thờ ở châu Âu mà bạn đã thấy rất nhiều trên TV hay các tranh truyện tạp chí.

Ghềnh Đá Đĩa Phú Yên thực sự là một tuyệt tác kỳ diệu của thiên nhiên vậy. Loại đá ở đây chính là đá bazan đã hình thành cách đây 200 triệu năm, được tạo nên nhờ quá trình hoạt động của núi lửa ở vùng cao nguyên Vân Hòa. Những dòng nham thạch phun trào ra từ núi lửa khi gặp nước lạnh bị đông cứng lại, kết hợp với hiện tượng di ứng lực khiến những khối nham thạch này bị nứt thành nhiều chiều một cách tự nhiên tạo nên các phiến đá đẹp lạ lùng, bí ẩn như ngày nay.



1200 : Quý khách dùng buổi trưa tại khu nhà hàng Đầm Ô Loan thưởng thức đặc sản

Mắt Cá Ngừ.

Sò huyết Ô Loan xào tỏi

Tôm hấp nướng dừa

Lẩu thái + Rau + Bún

Nghêu hấp thái

Cơm chiên hải sản

Cháo hàu

Cá hồng hấp + rau sống + bánh tráng + bún

Ốc móng tay xào rau muống;

Ghẹ hấp 1 con/người;

Canh + trứng chiên + cơm trứng, tráng miệng.

Quảng trường Nghinh Phong được lấy cảm hứng từ Gành Đá Đĩa. Kết hợp với đó là truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh trăm trứng. Hình tượng hóa bằng biểu tượng kiến trúc hình tháp đồ sộ tại quảng trường. Tháp đá được chia thành hai bên cân xứng, mỗi bên gồm 50 khối đá từ lớn đến nhỏ. Giữa tháp có khe gió để mỗi ai đứng vào khi gió đi qua sẽ tạo thành bản nhạc của riêng mình.

Chùa Thiên Lương nhắc tới người ta sẽ không khỏi ngạc nhiên bởi ngôi chùa này gắn liền với rất nhiều câu chuyện ly kỳ xung quanh. Đặc biệt, vẻ đẹp "Độc" và lạ của chùa luôn khiến du khách cảm thấy thích thú khi được ngắm nhìn.



19:00 : Dừng buổi tối tự do thưởng thức món ăn đặc sản địa phương cảm nhận hương vị của biển đặc sản vùng miền.

20:30 Tự do dạo Thành phố Phú Yên về đêm về khách sạn nghỉ ngơi.

NGÀY 04 : MŨI ĐIỆN ĐẠI LÃNH – THÁP NHẬN – TP.HCM (Ăn sáng, Trưa)

07:30 : Dừng buổi sáng tại nhà hàng.

08:30 Di chuyển tham quan

Biển Đãi Lãnh là một trong số ít những bãi biển vẫn giữ được vẻ hoang sơ vốn có với hệ sinh thái biển đa dạng. Nước biển rất trong nên du khách có thể dễ dàng nhìn thấy các sinh vật biển nằm sâu dưới đáy. Sóng biển khá êm và không quá mạnh quý khách có thể hòa mình vào không gian của Biển.

Tháp Nhận ngọn tháp Chăm nằm trên núi Nhận được xây dựng từ thế kỷ thứ XII, có kiến trúc độc đáo gồm 3 phần : trần tục, tâm linh và thần linh theo văn hóa của người Chăm. Tháp Nhận lẫm liệt, ngày ngày soi bóng bên dòng sông Đà Rằng, là biểu tượng của thành phố Tuy Hòa.



11:00 Dừng trưa tại nhà hàng. Sau đó làm thủ tục trả phòng. Di chuyển ra sân bay đón chuyến bay dự kiến
14:00 về lại Sài Gòn.

Dự kiến về đến Sài Gòn 15:30 HDV chia tay đoàn và hẹn gặp lại trong thời gian gần nhất cho chuyến tour sau.

Dịch Vụ Bao Gồm :

Vé tàu giường nằm khoang 6 điều hòa máy lạnh khử mùi

Khách sạn tiện nghi gần khu trung tâm như Phương Đông, Mira Quy Nhơn,

Vận chuyển : xe đời mới máy lạnh, phục vụ suốt tuyến hành trình.

Ăn chính : 02 bữa trưa + 01 bữa chiều + 01 bữa trưa Hải Sản Kỳ Co

Ăn phụ : 03 bữa sáng 01 tô + 01 ly

Thực đơn trưa / chiều : 150.000đ/bữa ; 180.000đ/bữa

Tham quan : tất cả các vé tham quan trong chương trình.

Hướng dẫn viên theo đoàn suốt tuyến

Bảo hiểm du lịch : 30.000.000đ / 1 ngày

Dịch vụ không bao gồm :

Chi phí ngoài chương trình : mua sắm và uống café tại điểm tham quan

CHÍNH SÁCH ĐĂNG KÝ TOUR VÀ THANH TOÁN

- Đợt 1: Quý khách đem theo hộ chiếu (Passport) bản gốc và đóng cọc **2.000.000VNĐ** để công ty tiến hành thực hiện giữ chỗ.
- Đợt 2: Quý khách hoàn tất thanh toán hết phần tiền còn lại trước ngày **7 ngày khởi hành. Không tính thứ 7 và chủ nhật**

CÁC ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR:

- **Điều 1: hủy hoặc hoãn chuyến du lịch trước 10 ngày khởi hành: Phí hủy tour là 70% trên tổng giá tour Cọc.**
- **Điều 2: hủy hoặc hoãn chuyến du lịch từ 03 – 09 ngày trước ngày khởi hành: Phí hủy tour là 80% trên tổng giá tour.**

- Việc hủy bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn điện thoại và phải được Công ty xác nhận. Việc hủy bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận.
- Nếu không có sự xác nhận hợp lệ của công ty, xem như quý khách tự ý hủy tour và công ty sẽ căn cứ theo điều khoản hủy phạt trên.
- Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ Tết.
- Trường hợp hủy chuyến du lịch rơi vào 2 điều cùng một lúc thì phí hủy tour sẽ được tính theo mức cao hơn.

LƯU Ý:

- Số lượng khách khởi hành tối thiểu là **13 người**, nếu số người khởi hành ít hơn sẽ được điều chỉnh giá cho phù hợp với số lượng thực tế
- Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi tùy điều kiện thực tế, nhưng vẫn giữ nguyên số lượng các điểm tham quan.
- Trong những trường hợp khách quan như: thiên tai, khủng bố... hoặc do sự cố hay có sự thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa... công ty sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho Quý khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh.
- Khi đăng ký tour, Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các điều khoản hủy tour, bao gồm và không bao gồm trong chương trình.. Trong trường hợp quý khách không trực tiếp đăng ký tour mà do người khác đến đăng ký, quý khách vui lòng tìm hiểu kỹ chương trình từ người đến đăng ký.

Liên hệ tư vấn & đặt vé:

Inbox: Fanpage Alodi Tours

Điện thoại : 0282.253.5469

Hotline: 0705.1138.63 - 0914.053.587

Tòa Nhà Sài Gòn MIA - Block S - Khu dân cư Trung Sơn - Bình Hưng - Bình Chánh. (Qua Cầu Nguyễn Văn Cừ)